

ข้อกำหนดการให้บริการ

1. ทัวไป

เว็บไซต์ของ Solventum รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง solventum.com และเว็บไซต์ในเครือ ("เว็บไซต์") เป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์สำหรับนักลงทุน ลูกค้า และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของเรา Solventum อาจแก้ไข ยุติ เปลี่ยนแปลง ระเบียบ หรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา รวมถึงคุณสมบัติและคุณสมบัติของบริษัทภายนอกใดๆ ที่มีอยู่ในหรือได้รับจากเว็บไซต์นี้ Solventum อาจยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ Solventum แต่เพียงผู้เดียว ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น และจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของข้อตกลงอื่นใดที่คุณมีกับ Solventum หรือบริษัทสาขาและบริษัทในเครือ ("Solventum" "เรา" "ของเรา" หรือ "เรา") ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้ การใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดใหม่

ข้อกำหนดเหล่านี้รวบรวมไว้ในส่วนต่อไปนี้ หากต้องการเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งในทันที **ข้ามไปที่:**

- [1. ทัวไป](#)
- [2. บัญชีและการดำเนินการของคุณ](#)
- [3. ทรัพย์สินทางปัญญา](#)
- [4. ความเป็นส่วนตัวของคุณ](#)
- [5. การรับประกันและการจำกัดความรับผิดชอบ](#)
- [6. เว็บไซต์และเนื้อหาของบริษัทภายนอก](#)
- [7. การอนุญาตการตลาด/การสละสิทธิ์แบบกลุ่ม](#)
- [8. กฎอื่นๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้](#)
- [9. ติดต่อเราและประกาศ](#)

2. บัญชีและการดำเนินการของคุณ

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา คุณอาจต้องสร้างบัญชี คุณยอมรับว่าข้อมูลที่คุณ ให้ไว้เมื่อสมัครบัญชีจะต้องมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน และการดำเนินการของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้

คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านข้อมูลประจำตัวบัญชีของคุณ รวมถึงการรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ เช่น หากคุณเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณให้ไว้กับเรา

ถือว่าคุณตกลงที่จะปรับปรุงบัญชีของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ส่งถึงคุณจะไม่ถูกส่งไปที่อื่น Solventum ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์ เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์ ยุติการเข้าถึงในปัจจุบัน และยกเลิกบัญชีตามดุลยพินิจของเรา คุณสามารถปิดบัญชีได้ตลอดเวลา เมื่อใช้เว็บไซต์นี้

ถือว่าคุณรับทราบและยอมรับสิ่งต่อไปนี้:

- ไม่รบกวนหรือแทรกแซงการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ หรือละเมิดเว็บไซต์หรือบริการใดๆ ทรัพยากรระบบ บัญชี เซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อหรือเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่านเว็บไซต์ในเครือหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไว้
- ไม่ใช่หุ่นยนต์ สไปเดอร์ สแครปป์ หรือเครื่องมืออัตโนมัติ กระบวนการ หรือวิธีการอื่นใดในการเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงการตรวจสอบหรือคัดลอกเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์
- ไม่รบกวนหรือแทรกแซงการใช้เว็บไซต์หรือเว็บไซต์ในเครือหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไว้ของผู้ใช้รายอื่น
- ไม่ใช่หรือพยายามใช้บัญชี บริการ หรือระบบของผู้อื่น หรือสร้างหรือใช้ข้อมูลประจำตัวปลอมบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา

- e. ไม่ใช่เว็บไซต์นี้เพื่อแสวงหา ให้ หรือรับคำแนะนำ คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาที่เฉพาะเจาะจง และ
- f. จะไม่โพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ก่ออวาม ดูหมิ่น ก้าวร้าว คุกคาม เป็นอันตราย หรือลามกอนาจารผ่านทางเว็บไซต์ หรือเนื้อหาที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือสิทธิความเป็นส่วนตัว ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัทภายนอก

[กลับไปด้านบน](#)

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์ของเราได้รับการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบ รวมถึงลิขสิทธิ์ ลักษณะทางการค้า เครื่องหมายการค้า กฎหมายสิทธิบัตร และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน Solventum เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้อนุญาตสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมด เนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้หรือการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณจะไม่ถือว่าเป็นการให้อนุญาตหรือสิทธิโดยนัย ซึ่งห้ามมิให้มีการโต้แย้ง หรือใช้วิธีอื่นใด ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เราเป็นเจ้าของและ/หรือแสดงบนเว็บไซต์นี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน คุณไม่สามารถใช้ ตัดแปลง คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ เปิดเผย ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ อนุญาต สร้างผลงานลอกเลียนแบบ ถ่ายโอน หรือขายเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Solventum หากคุณใช้เนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาที่เราเป็นเจ้าของและให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา (เช่น รูปภาพ การออกแบบ วิดีโอ หรือเสียงที่เรานำเสนอ) และเพิ่มลงในเนื้อหาที่คุณสร้างหรือแบ่งปัน Solventum ขอสงวนสิทธิ์ในเนื้อหาทั้งหมด รวมถึงผลงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาที่ Solventum เป็นเจ้าของ Solventum ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาใดๆ ที่ส่งผ่านเว็บไซต์ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามโดยไม่มีคำตอบแทนหรือระบุแหล่งที่มา

[กลับไปด้านบน](#)

4. ความเป็นส่วนตัวของคุณ

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวสากลของเว็บไซต์ [ของ Solventum](#) มีผลบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ กรุณาตรวจสอบคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเราและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของคุณและการใช้ข้อมูลของคุณ โดยองค์กรของเรา

[กลับไปด้านบน](#)

5. การรับประกันและการจำกัดความรับผิดชอบ

ไม่มีกรรับประกัน เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราให้บริการแก่คุณ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีอยู่" SOLVENTUM ปฏิเสธการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามกฎหมายหรืออย่างอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการค้าขาย ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ Solventum ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ สกิลเงิน หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาใดๆ ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ของบริษัทในเครือหรือบริษัทสาขา

Solventum ไม่รับรองหรือรับประกันว่าการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ก่อให้เกิดผล คุณต้องรับผิดชอบในการใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาใดๆ ที่คุณอาจได้รับจากเว็บไซต์นี้ไม่มีไวรัสและรหัสสดีจิทัลอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย

คุณยอมรับว่าทั้ง Solventum หรือบุคคลหรือบริษัทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Solventum จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้ การคุ้มครองนี้รวมถึงการเรียกร้องบนพื้นฐานของการรับประกัน สัญญา การละเมิด ความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด และพื้นฐานทางกฎหมายอื่นๆ ความคุ้มครองนี้ครอบคลุมถึง Solventum เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และบริษัทภายนอกที่กล่าวถึงบนเว็บไซต์ การคุ้มครองนี้ครอบคลุมถึงการสูญเสียทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม ค่าเสียหายจำเพาะ โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ

การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการเสียชีวิตที่ผิดปกติ
ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

การสูญเสียผลกำไรหรือการสูญเสียข้อมูลหรือการหยุดชะงักของธุรกิจ

ภายใต้ขอบเขตที่อนุญาตสำหรับค่าเสียหายโดยตรงไม่ว่าในกรณีใดๆ

จำนวนเงินทั้งหมดของความเสียหายโดยตรงหรือความรับผิดชอบ Solventum ต่อคุณหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ
จะต้องไม่เกินหนึ่งร้อยดอลลาร์ (\$100.00 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้

[กลับไปด้านบน](#)

6. [เว็บไซต์และเนื้อหาของบริษัทภายนอก](#)

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ได้ดำเนินการโดย Solventum เราให้บริการผ่านลิงก์เหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณ
แต่เราไม่ได้ตรวจสอบ ความคม หรือติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันที่เราไม่ได้ควบคุมหรือรับรอง

เราจะไม่รับผิดชอบต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์เหล่านี้หรือการติดต่อทางธุรกิจของคุณกับเว็บไซต์ดังกล่าว

การใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว

[กลับไปด้านบน](#)

7. [การอนุญาตตุลาการ/การสละสิทธิ์แบบกลุ่ม](#)

นอกเหนือจากข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวการคำ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า คุณและ Solventum
ตกลงที่จะยื่นข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นรายบุคคลไปยังอนุญาตตุลาการที่มีผลผูกพัน
คุณสามารถถอนตัวออกจากอนุญาตตุลาการส่วนนี้ได้โดยส่งอีเมลไปที่ [INSERT EMAIL ADDRESS]
ข้อตกลงอนุญาตตุลาการนี้จะบันทึกธุรกรรมทางการค้าระหว่างรัฐ
และการตีความและการบังคับใช้ในส่วนนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายอนุญาตตุลาการของรัฐบาลกลาง

ในกรณีที่ข้อพิพาท ฝ่ายผู้ร้องจะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังอีกฝ่าย รวมถึงสรุปข้อพิพาทเป็นลายลักษณ์อักษร
ทั้งสองฝ่ายจะต้องเข้าร่วมการประชุมระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการโดยสุจริตภายใน 60 วันตามปฏิทิน
ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหาข้อยุติอย่างไม่เป็นทางการได้
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจดำเนินการต่อไปยังอนุญาตตุลาการตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้

การอนุญาตตุลาการจะต้องเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ บริหารงานโดยสมาคมอนุญาตตุลาการแห่งสหรัฐอเมริกา
("AAA") และอยู่ภายใต้กฎหมายอนุญาตตุลาการพาณิชย์ของ AAA และกระบวนการไกล่เกลี่ย ("กฎการพาณิชย์ของ AAA")
และกฎอื่นๆ ที่บังคับใช้ รวมถึงกฎหมายอนุญาตตุลาการผู้บริโภคของ AAA ("กฎผู้บริโภคของ AAA")
ข้อพิพาททั้งหมดจะต้องได้รับการแก้ไขโดยอนุญาตตุลาการที่เป็นกลางเพียงผู้เดียว
และทั้งสองฝ่ายควรหาโอกาสที่เหมาะสมในการมีส่วนร่วมในการเลือกอนุญาตตุลาการ
อนุญาตตุลาการจะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ อนุญาตตุลาการ ซึ่งไม่ใช่ศาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลกลาง รัฐ จังหวัด
ภูมิภาค หรือท้องถิ่น จะมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการตีความ
การใช้ประโยชน์ การบังคับใช้ หรือการจัดทำข้อกำหนดเหล่านี้และส่วนนี้ อนุญาตตุลาการจะมีอำนาจในการเยียวยาใดๆ
ในศาลได้ตามกฎหมายหรือตามหลักนิติธรรม ค่าใช้จ่ายของอนุญาตตุลาการจะมีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย
และอาจถือเป็นค่าตัดสินในศาลที่มีอำนาจ

การอนุญาตตุลาการจะดำเนินการในรัฐเดลาแวร์ เว้นแต่กฎหมายจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในระหว่างการพิจารณาคดีทั้งหมด
อนุญาตตุลาการจะต้องออกคำตัดสินเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่ออธิบายข้อค้นพบและข้อสรุปที่สำคัญซึ่งเป็นพื้นฐานของคำตัดสิน

(หากมี) ข้อมูลที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษสามารถเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนได้ในระหว่างการอนุญาตตลาดการตามกฎการพาณิชย์ของ AAA และกฎผู้บริโภคของ AAA

หากคุณเข้าร่วมในกระบวนการอนุญาตตลาดการแบบรวม (เช่น การเรียกร้องที่ทำโดย บริษัทกฎหมายเดียวกันในนามของบุคคลหลายคน) ทั้งสองฝ่ายจะเจรจาและตกลงตามข้อกำหนดอนุญาตตลาดการพิเศษ และ Solventum ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนตัวออกจากการอนุญาตตลาดการส่วนนี้

สุดท้ายนี้ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต คุณยอมรับว่าคุณสามารถยื่นข้อพิพาทกับ Solventum ต่อศาลหรืออนุญาตตลาดการเป็นรายบุคคลเท่านั้น และไม่สามารถยื่นข้อพิพาทในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในคดีที่เรียกว่าการดำเนินคดีร่วมกันหรือการเป็นตัวแทน

[กลับไปด้านบน](#)

8. กฎอื่นๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

นอกเหนือจากข้อพิพาทที่อยู่ภายใต้มาตรา 7 คุณยอมรับว่าเขตอำนาจศาลที่เหมาะสมและสถานที่พิจารณาคดีสำหรับข้อพิพาทใดๆ กับ Solventum หรือในลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้คือ ศาลของรัฐและรัฐบาลกลางในรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้คุณยังยอมรับและยินยอมที่จะใช้อำนาจส่วนบุคคลในศาลเหล่านี้กับข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ Solventum หรือบริษัทในเครือ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน หรือซัพพลายเออร์

ข้อกำหนดเหล่านี้ที่อยู่ภายใต้กฎหมายภายในของรัฐเดลาแวร์ และกฎหมายของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงหลักการความขัดแย้งทางกฎหมาย

[กลับไปด้านบน](#)

9. ติดต่อเราและประกาศ

Solventum อาจแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล การแจ้งเตือนทั่วไปบนเว็บไซต์นี้ หรือการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ที่คุณบันทึกไว้กับ Solventum คุณสามารถแจ้งให้ Solventum ทราบได้โดยส่งอีเมลถึงเราที่ [INSERT EMAIL ADDRESS] หรือที่ คำเตือน: สำนักงานที่ปรึกษาทั่วไป [INSERT REGISTERED BUSINESS ADDRESS]

[กลับไปด้านบน](#)